



## **NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/02 ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY - HĐND - UBND TỈNH THĂM CÁN BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU**

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021), sáng ngày 26 tháng 02 năm 2021, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - CT.HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng hoa cho tập thể cán bộ, các y, bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Tiếp Đoàn công tác của Tỉnh ủy có Ban Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo các khoa, phòng.



*Ảnh: BS. CKII. Nguyễn Chí Thanh - PGĐ Bệnh viện phát biểu tiếp đón Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND*

Thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện, BS. CKII. Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện bày tỏ lòng cảm ơn đối với Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN về sự quan tâm đối với đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện. Đồng thời báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:

Mặc dù năm 2020 là một năm nhiều biến động, ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, VC-LĐ Bệnh viện đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020:

Lượt khám ngoại trú tăng so với cùng kỳ. Triển khai có hiệu quả nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu như: Phẫu thuật điều trị Ung thư đại - trực tràng bằng khâu nối máy; Cây máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loạn nhịp chậm; Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần; Nội soi can thiệp cắt polype đường tiêu hóa... giúp cho người dân trong tỉnh không phải lên tuyến trên điều trị giảm chi phí cho người bệnh và giảm áp lực cho các Bệnh viện tuyến trên.

Trong hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19: Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị thành công 08 đợt, với tổng số 52 trường hợp (+) đảm bảo an toàn tuyệt đối không để bệnh lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021 không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh: Điều chỉnh, bổ sung thêm 150 giường bệnh kế hoạch cho các khoa có công suất sử dụng giường bệnh cao (tổng số 1000 giường); Cải tiến quy trình khám bệnh, nâng cao chất lượng khám ngoại trú, giảm thời gian chờ khám, ngày càng đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Hoàn thiện dần hệ thống phần mềm quản lý Bệnh viện, từng bước triển khai thực hiện bệnh án điện tử, Bệnh viện thông minh...



*Ảnh: Đ/c Lê Thị Ái Nam - Phó BTTU - Trưởng đoàn*

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó BT Tỉnh ủy - CT.HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Đồng chí chia sẻ, trân trọng trước những nỗ lực cố gắng không ngừng của cán bộ ngành y tế, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp đây là áp lực hết sức nặng nề đối với đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện và mong muốn tập thể cán bộ, các y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tập trung khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt

nhệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ là “Lương y như từ mẫu”.



*Ảnh: Đ/c Lê Thị Ái Nam tặng hoa cho Tập thể Bệnh viện*

Dịp này, Chiều cùng ngày Đoàn lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Bạc Liêu do Đ/c Huỳnh Hữu Trí - Bí thư Thành ủy TP Bạc Liêu làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho tập thể cán bộ, các y bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động Bệnh viện:





*Ảnh: Đ/c Huỳnh Hữu Trí - Bí thư Thành ủy TP Bạc Liêu  
tặng quà cho Tập thể Bệnh viện*

